



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'อัครา'เผยข่าวดีวิจัยประมงผสมพันธุ์ปลาหมอฯให้ลูกเป็นหมัน	แนวหน้า
2. ปลัดฯจัดประชุมคกก.อาหารนมฯถก4วาระสำคัญให้มีประสิทธิภาพ	แนวหน้า
3. พต.จัดงาน'วันหมอดินอาสา'ปี2568	แนวหน้า
4. รองปลัดฯถกอนุฯสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	แนวหน้า
5. 'ธนดล'ไล่บี้กรมที่ดินตรวจสอบออกโฉนดเขตสปก.4.6หมื่นไร่ขีดเส้นภายใน30วัน	แนวหน้า
6. สปก.จ่อขงกรมที่ดินสอบปากช่อง	มติชน
7. เตรียมพร้อมประชุมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	เดลินิวส์
8. ชงนบข.26ก.พ.นี้ จ่อเคาะมาตรการ ดันราคาข้าวเปลือก ได้เงินเพิ่ม1-1.5พัน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. พณ.ดันราคาข้าว ชงเข้านบข.26กพ. ปิดขดเชยรายได้	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. "พาณิชย์"ขายข้าวอินทรีย์เยอรมนี-อิตาลี คว้าออเดอร์166ล้าน-ผู้นำเข้าสนซื้อ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ชาวนาบุกพณ.ร้องประกันรายได้	เดลินิวส์

'อัครา'เผยข่าวดีวิจัยประมงผสมพันธุ์ปลาหมอให้ลูกเป็นหมัน

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ พ.ศ.2567-2570 ประกอบด้วย 7 มาตรการ (14 กิจกรรม) นั้น กรมประมง ได้ดำเนินโครงการวิจัยการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4n ในปลาหมอหางดำ เป็นไปตามมาตรการที่ 6 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอหางดำ โดยการนำหลักพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอหางดำ โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซมจากเดิมที่มีจำนวนชุดโครโมโซมตามธรรมชาติ 2 ชุด หรือ 2n ให้เป็นปลาหมอหางดำที่มีชุดโครโมโซม 4 ชุด หรือ 4n โดยจะนำปลาหมอหางดำ 4n เพศผู้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเพื่อให้ไปผสมพันธุ์กับปลาหมอหางดำซึ่งมีชุดโครโมโซม 2n ในธรรมชาติ โดยลูกปลาหมอหางดำที่ได้จากการผสมในลักษณะนี้จะได้ลูกปลาที่มีชุดโครโมโซม 3 ชุด หรือ 3n มีลักษณะที่เป็นหมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้

สำหรับการดำเนินการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซมปลาหมอหางดำ ครั้งนี้ ดำเนินการเหนี่ยวนำด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 40°C เป็นระยะเวลา 5 นาที ณ เวลา 80 นาทีหลังผสม ได้ปลาหมอหางดำที่สามารถเจริญเติบโตจนมีอายุ 3 เดือน 1,112 ตัว และมีปลาหมอหางดำที่มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับติดเครื่องหมาย PIT tag ได้ 703 ตัว และสามารถเก็บตัวอย่างเลือดด้วยวิธี pool sample ได้ทั้งหมด 135 กลุ่มตัวอย่าง จากปลาหมอหางดำ 551 ตัว เพื่อตรวจจำนวนชุดโครโมโซมด้วยเครื่อง flow

cytometer พบรูปแบบที่มีการแสดงผลเป็นโครโมโซม 4n จำนวน 20 กลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบยืนยันจำนวนโครโมโซมรายตัวเรียบร้อยแล้ว 1 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งตรวจสอบยืนยันผลรายตัวจนครบ 20 กลุ่มตัวอย่าง ภายในเดือนมีนาคม 2568 ขณะเดียวกันคณะทำงานได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการเหนี่ยวนำโครโมโซม เพิ่มเติม 9 รูปแบบ โดยมีการตรวจสอบชุดโครโมโซมเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนปลาหมอหางดำที่มีชุดโครโมโซมให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อขยายปล่อยลงแหล่งน้ำ ควบคุมปลาหมอหางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

ด้านนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4n ในปลาหมอหางดำ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี โดยปล่อยปลาหมอหางดำเพศผู้ ที่มีโครโมโซม 4n เข้าผสมกับปลาหมอหางดำเพศเมียที่มีโครโมโซม 2n ในหน่วยทดลองเพื่อศึกษาการเข้าคู่ผสมพันธุ์ และความสามารถในการแข่งขันการเข้าคู่ผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีชุดโครโมโซม 3n ซึ่งมีลักษณะเป็นหมัน นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์ปลากะพงขาว ที่เป็นปลาผู้ล่าในธรรมชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาปลาหมอหางดำ มาตรการที่ 1 ให้เกษตรกรปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อที่ถูกต้องเพื่อกำจัดและควบคุมปริมาณปลาหมอหางดำ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

ปลัดฯจัดประชุม คกก.อาหารนมฯ ถก4วาระสำคัญ ให้มีประสิทธิภาพ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ (คกก.) อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ ชุมพล บุญรอด ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีวาระเพื่อ

พิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 1.(ร่าง) คำสั่ง คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 2.(ร่าง) คำสั่ง คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการและการบริหารจัดการโครงการฯ 3.การสำรวจความเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการฯ ปีการศึกษา 2567 ประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการฯ ปีการศึกษา 2568

4.กระบวนการและปฏิทินดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2568 และ 5.การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการนมโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด



จัดประชุม : นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ (คกก.) อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2568 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ 4 วาระ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการนมโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

พต.จัดงาน'วันหมอดินอาสา'ปี2568

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กล่าวว่า ได้จัดงานวันหมอดินอาสา ประจำปี 2568 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา หัวข้อ "หมอดินอาสาพัฒนาดินดี ตามวิถีเกษตรพอเพียง" เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่หมอดินอาสาผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษาดิน พัฒนาดิน และทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของหมอดินอาสาและการพัฒนาดินที่มีคุณภาพตามแนวทางเกษตรพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ว่า

"ดิน" ถือเป็นทรัพยากรตั้งต้นของการปลูกพืชทุกชนิด เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา ภาคการเกษตรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอย่างยั่งยืนของเกษตรกร เชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและหมอดินอาสาทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสา กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เผยแพร่ผลงานการพัฒนาดิน ที่สามารถสร้างผลผลิตตามความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ทำให้องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาความร่วมมือดินโลก นำไปเป็นต้นแบบขยายผลสู่โครงการหมอดินอาสา

นานาชาติ สร้างเครือข่ายการจัดการดินอย่างยั่งยืนระดับสากล

ทั้งนี้ งาน "วันหมอดินอาสา" จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในงานมีจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาดินและการส่งเสริมวิถีเกษตรพอเพียง การแสดงสินค้าของหมอดินอาสาที่โดดเด่น เน้นการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการมอบรางวัลให้แก่หมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่น ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมงานฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน และเว็บไซต์หมอดินอาสา

รองปลัดฯถกอนุสรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ (134) และผ่านระบบ Zoom Meeting ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2568 ใน 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ผู้เข้ารับการสรรหา 1 ราย 2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการสรรหา 2 ราย

3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ผู้เข้ารับการสรรหา 2 ราย และ 4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ผู้เข้ารับการสรรหา 2 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้เข้ารับการสรรหาที่ผ่านเกณฑ์การสรรหา เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินพิจารณาแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568 ต่อไป

'ธนดล'ไล่บี้กรมที่ดิน ตรวจสอบออกโฉนด เขตสปก.4.6หมื่นไร่ ขีดเส้นภายใน30วัน

“ธนดล” ส่งข้อมูลผลลุยสอบ
ที่ดินสปก.อ.ปากช่องให้เลขาสปก.

▶▶▶ ต่อ : ไล่บี้ -หน้า 11

ไล่บี้

เดิณร้อนหนังสือ “กรมที่ดิน” ตรวจสอบออกโฉนดในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 46,000 ไร่ ภายใน 30 วัน ชูหากเจียบและเพิกเฉย ส.ป.ก.จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนโฉนดตามอำนาจหน้าที่ทันที

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายธนดล สุวณะนฤฤทธิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมีขอบเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย นายธนดล กล่าวว่า ล่าสุดคณะทำงานฯ ได้ส่งมอบข้อมูลสำคัญภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดและการถือครองที่ดินในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.กว่า 46,000 ไร่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แล้ว โดยจากนี้

ไป ทาง ส.ป.ก.จะทำหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบการออกโฉนดอย่างเร่งด่วน คาดว่าทางกรมที่ดินจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมาถึง ส.ป.ก. ได้ภายใน 30 วัน หลังจากส่งหนังสือ และหากใช้เวลาดำเนินการนานกว่านั้นหรือเจียบไปโดยไม่มีคำตอบใดๆ ทาง ส.ป.ก.จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในลำดับต่อไป ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก. ในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำที่ดินอันเป็นของรัฐกลับคืนสู่มือเกษตรกรอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของ ส.ป.ก. ต่อไป

นายธนดล กล่าวด้วยว่า ในส่วนที่ดิน ที่เป็นสนามกอล์ฟของครอบครัวนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.มหาดไทยนั้น เท่าที่การตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามี ออกเอกสารเป็นโฉนดอย่างถูกต้อง มาก่อนประกาศเขต ส.ป.ก. แต่ในปี 2519 ก็มีมติ กรม.ให้มีการยกเลิกการออกเอกสาร นส.3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ในปี 2519 เนื่องจากการออกเอกสาร นส.3 ขณะนั้นมีปัญหา โดยทั้งหมดกรมที่ดิน จะต้องชี้แจงรายละเอียดว่ามีการออกเอกสารมาตอนไหน หากไม่ถูกต้องกรมที่ดินก็ต้องเพิกถอนทั้งหมดทุกอย่างทำตามกฎหมาย ไม่มีนอกเกมแล้วไม่ต้องการกลั่นแกล้งใคร และก็มีมั่นใจในข้อมูลของคณะทำงานถึงออกมาตรวจสอบทุกอย่างทำในรูปแบบของคณะทำงานที่ทำตามกฎหมายทั้งหมด

สปก.จ่อชงกรมที่ดินสอบปากช่อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายธนดล สุวณะฤทธิ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2568 ว่า คณะทำงานได้ส่งมอบข้อมูลสำคัญภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดและการถือครองที่ดินในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 46,000 ไร่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้แก่ ส.ป.ก. พร้อมส่งหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบการออกโฉนดอย่างเร่งด่วน “ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการลงพื้นที่ของ

คณะทำงาน พร้อมพิจารณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการดำเนินการ หลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ส.ป.ก.ส่งหนังสือไปยังกรมที่ดิน เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 46,000 ไร่ คาดว่ากรมที่ดินจะจัดส่งข้อมูลกลับมาถึง ส.ป.ก.ได้ใน 30 วัน หลังจากส่งหนังสือ ทั้งนี้ ส.ป.ก.เตรียมข้อมูลยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในลำดับต่อไป เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำที่ดินอันเป็นของรัฐกลับคืนสู่มือเกษตรกรอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของ ส.ป.ก.ต่อไป” นายธนดลกล่าว

เตรียมพร้อมประชุมแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

นายถาวร ทันใจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation Regulation: EUDR) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบต่อไปที่ประชุมพร้อมทั้งศึกษากฎระเบียบ EUDR เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและมีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation Regulation: EUDR) ตลอดจนนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางและจัดทำข้อเสนอกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการ ระดับชาติในการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบ จัดทำข้อเสนอ กรอบนโยบายระดับชาติของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม EUDR เพื่อผลักดันและกำหนดทิศทางในการดำเนินการนโยบายด้านสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้สินค้าเกษตรของไทยปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า และสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้ทันกำหนดระยะเวลาบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR.

ชงนบช.26ก.พ.นี้
จ่อเคาะมาตรการ
ดันราคาข้าวเปลือก
ได้เงินเพิ่ม1-1.5พัน

อ่านต่อหน้า 12

‘พิชัย’ยันชง นบช.26ก.พ.นี้ เคาะมาตรการดันราคาข้าวเปลือก

ผู้จัดการรายวัน360° - “พิชัย” รมว.พาณิชย์ ยืนยันมาตรการผลักดันราคาข้าวเปลือกเข้า นบช. 26 ก.พ.นี้ เกษตรกรได้เงินเพิ่มแน่ ต้นละ 1,000-1,500 บาท ส่วนการชดเชย รายได้ หรือประกันรายได้ ทำไม่ได้ เหตุขีด มติ ครม. และ นบช. “วิทยากร” แจงยิบ ชาวนาจะได้เงินค่าข้าวความชื้น 15% บวก ค่าฝากเก็บ รวมต้นละ 9,500-10,000 บาท สำหรับข้อเสนองดเผา เยียวยาพื้นที่รับน้ำ ต้องรออนบช.ด้านการผลิต พิจารณาจะ ให้หรือไม่อย่างไร

นายพิชัย ฤทธิพิชัย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมในการเดินทางไป พบกลุ่มชาวนาจากจังหวัดภาคกลาง ที่เดินทาง มาชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้อง การช่วยเหลือราคาข้าว ว่า ได้ยืนยันไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้อง เกษตรกร และกำลังดำเนินมาตรการช่วย เหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งได้ข้อสรุปแล้ว จะดำเนิน 3 มาตรการ โดยมาตรการหลัก จะช่วยให้ ชาวนาได้เงินเพิ่มต้นละ 1,000-1,500 บาท คือ การเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเอง จะได้ ต้นละ 1,500 บาท และ 1,000 บาท หากฝาก เก็บไว้กับสหกรณ์ เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ซึ่ง

วันที่ 26 ก.พ.2568 นี้ จะนำเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว แห่งชาติ (นบช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ส่วนอีก 2 มาตรการ จะช่วยชดเชย ดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี 6% ต้อง เก็บสต็อกไว้ 2-6 เดือน เป้าหมาย 2 ล้านตัน และเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ 500 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน รวมทั้งจะมีมาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การกระตุ้นการบริโภคข้าว ที่จะร่วมมือ กับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง ผลิตข้าวถุง ราคาประหยัดขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด การ เร่งรัดผลักดันการส่งออกข้าว และการหา ตลาดข้าว เช่น การผลักดันให้จีนซื้อข้าวจีทูจี ที่ค้างอยู่ 2.8 แสนตัน และการผลักดัน ส่งออกไปยังแอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีการเจรจาใน ช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้

สำหรับเรื่องเงินชดเชยรายได้ หรือการ ประกันรายได้ตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ยืนยันว่า ทำไม่ได้ เพราะขัดกับมติ ครม. เมื่อ วันที่ 21 พ.ย.2566 และมติ นบช. เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2567 ที่กำหนดว่าในการจัดทำมาตรการ โครงการ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ

ภาคเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการใน ลักษณะการให้เงินอุดหนุน ช่วยเหลือ ชดเชย หรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่ เกษตรกร

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการ คำภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็น ครั้งแรกที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือข้าว นาปรี้งอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพราะปกติจะมี มาตรการช่วยเหลือเฉพาะข้าวหนี โดยมาตรการ ที่ออกมา ทากข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา ตลาต่ออยู่ที่ 8,500 บาทต่อตัน เกษตรกรจะได้ เงินเพิ่ม 1,000 บาท หากนำไปฝากไว้ที่สหกรณ์ และกำลังจะดูว่าจะเพิ่มที่ฝากอื่นๆ อีก เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร แต่ถ้า ฝากไว้ที่ยังฉางตัวเอง จะได้เพิ่ม 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,500-10,000 บาท แล้วแต่ว่า ฝากไว้กับใคร ส่วนมาตรการชดเชยดอกเบี้ย ให้โรงสี จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และกระตุ้น ให้มีการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น และการเปิดจุดรับซื้อ ที่ให้ซื้อในราคานำตลาดอีก 300 บาทต่อตัน จะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มาตรการในส่วนของการกระทรวง พาณิชย์ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะ อนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

ด้านการตลาดไปแล้ว ส่วนข้อเสนอของเกษตรกร เช่น การงดเผาตอซังฟางข้าว และการเยียวยากรณีเป็นพื้นที่รับน้ำ ต้องรอคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ จะพิจารณาในช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ.2568 ต้องรอดูว่าจะมีมาตรการแบบไหนอย่างไร ถ้าได้ข้อสรุป ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุม นบช. ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน และเมื่อ นบช. อนุมัติ ก็จะเสนอ ครม. วันที่ 4 มี.ค.2568 และดำเนินมาตรการทุกมาตรการได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2568 เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังจากหลายจังหวัดของภาคกลาง ได้เดินทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทวงถามมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำ โดยไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ นบช.ด้านการตลาดมีมติออกมา 3 มาตรการ โดยขอให้ประกันราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ที่ตันละ 11,000 บาท และชดเชยให้กับชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับการพิจารณา จะยกระดับเอาข้าวไปปรังที่สนามบิน และไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด.

พณ.ดันราคาข้าว ชงเข้าบข.26กพ. บัดชดเชยรายได้

ไทยโพสต์ ● “ขุนคลัง” แจงแก้ปัญหาราคาข้าวต้องดูต้นเหตุ อุดหนุนอย่างเดียวยาก ทำชาวนาไม่แข็งแรงแรง ขณะมือชาวนาบุกพณ. “พิชัย” รับปากช่วยเหลือเต็มที่ ชงผลักดันราคาเข้า บขช. 26 ก.พ.นี้ เกษตรกรได้เงินเพิ่มแน่ต้นละ 1,000-1,500 บาท ส่วนชดเชยรายได้หรือประกันรายได้ทำไม่ได้ เหตุขัดมติ ครม.และ บขช. อธิบดีกรมการค้าภายในแจ้งยิบ ชาวนาจะได้เงินค่าข้าวความชื้น 15% บวกค่าฝากเก็บ รวมต้นละ 9,500-10,000 บาท ข้อเสนอคงเผา-เหยียวยาพื้นที่รับน้ำต้องรออนุ บขช.ด้านการผลิตพิจารณา

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายพิชัย ชุนด์หวัช รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาใช้นโยบายประกันรายได้ จะมีการนำข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) หรือไม่ว่า เราคงต้องปรับเรื่องระบบเกษตรกร

อ่านต่อหน้า 2

พณ.ดัน

ต้นเหตุของปัญหาคือรายได้ไม่เพียงพอใช้หรือไม่ ต้องดูว่าที่รายได้ไม่พอเพราะอะไร เช่น คุณภาพของข้าว จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตรงกับความต้องการหรือไม่

“ดังนั้นหากเรายังไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะใช้มาตรการอะไรมันก็คือการอุดหนุน แต่หากใช้การอุดหนุนไปนานๆ จะทำให้คนที่ได้รับการอุดหนุนไม่แข็งแรง จึงต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาแน่นอนว่าตอนนี้อาจแก้ไขไม่ได้ทันที คงต้องมีการ

ผ่อนบ้างถอยบ้าง เพราะเกษตรกรถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ” นายพิชัยกล่าว

วันเดียวกัน เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังจากหลายจังหวัดของภาคกลางได้เดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อทวงถามมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกนาปรังที่ตกต่ำ โดยไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่อนุ บขช. ด้านการตลาดมีมติออกมา 3 มาตรการ โดยกลุ่มชาวนาขอให้ประกันราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ที่ต้นละ 11,000 บาท และชดเชยให้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาจะยกระดับเอาข้าวไปโปรยที่สนามบิน และไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหโดยเร็วที่สุด

ด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยในการเดินทางไปพบกลุ่มชาวนาจากจังหวัดภาคกลาง ที่เดินทางมาชุมนุมที่ พณ.เพื่อเรียกร้องการช่วยเหลือราคาข้าว ว่า ได้ยืนยันไปว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และกำลังดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วจะดำเนิน 3 มาตรการ โดยมาตรการหลักจะช่วยให้ชาวนาได้เงินเพิ่มต้นละ 1,000-1,500 บาท คือการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองจะได้ต้นละ 1,500 บาท และ 1,000 บาทหากฝากเก็บไว้กับสหกรณ์ เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ซึ่งวันที่ 26 ก.พ.นี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ นบข.เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ส่วนอีก 2 มาตรการจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสี 6% ต้องเก็บสต็อกไว้ 2-6 เดือน เป้าหมาย 2 ล้านตัน และเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 500 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน รวมทั้งจะมีมาตรการเสริมอื่นๆ เช่น การกระตุ้นการบริโภคข้าว ที่จะร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง ผลิตข้าวถุงราคาประหยัดขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด การเร่งรัดผลักดันการส่งออกข้าวและการตลาดข้าว เช่น การผลักดันให้เงินซื้อข้าวจีทูจีที่ค้างอยู่ 2.8 แสนตัน และการผลักดันส่งออกไปยังแอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีการเจรจาในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้

“สำหรับเรื่องเงินชดเชยรายได้ หรือการประกันรายได้ตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ยืนยัน

ว่าทำไม่ได้ เพราะขัดกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 และมติ บขช.เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2567 ที่กำหนดว่าในการจัดทำมาตรการ โครงการ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะการให้เงินอุดหนุน ช่วยเหลือ ชดเชย หรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกร”

อ่านต่อหน้า 16

พณ.ดัน

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาปรังอย่างเป็นทางการ เพราะปกติจะมีมาตรการช่วยเหลือเฉพาะชาวนาปี โดยมาตรการที่ออกมาหากข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาตลาดอยู่ที่ 8,500 บาทต่อตัน เกษตรกรจะได้เงินเพิ่ม 1,000 บาทหากนำไปฝากไว้ที่สหกรณ์ และกำลังดูว่าจะเพิ่มที่ฝากอื่นๆ อีกเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร แต่ถ้าฝากไว้ที่ยังฉางตัวเองจะได้เพิ่ม 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,500-10,000 บาท แล้วแต่ว่าฝากไว้กับใคร ส่วนมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และกระตุ้นให้มีการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น และการเปิดจุดรับซื้อทำให้ซื้อในราคาน่าตลาดอีก 300 บาทต่อตัน จะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดไปแล้ว ส่วนข้อเสนอของเกษตรกร เช่น การงดเผาตอซังฟางข้าว และการเหยียวยากรณีเป็นพื้นที่รับน้ำนั้น ต้องรอคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบพิจารณาในช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ.นี้ ต้องรอดูว่าจะมีมาตรการแบบไหนอย่างไร ถ้าได้ข้อสรุปก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุม นบข.ในช่วงบ่ายวันเดียวกันเลย และเมื่อ นบข.อนุมัติก็จะเสนอ ครม.วันที่ 4 มี.ค. 68 และดำเนินการมาตรการทุกมาตรการได้ทันที.

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27529

Col.Inch: 16.43 Ad Value: 29,574

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ขวา)

PRValue (x3): 88,722

คลิป: สีสี่



เกษตรวันนี้.....● มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 17 สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตร ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ 17 สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตร ศึกษาและวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 63 ภายใต้แนวคิด “ปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Artificial Intelligence to Utilization and Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.....● เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอุดมปัญญาที่มีการแบ่งปันความรู้ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของประเทศชาติผ่านการปาฐกถาพิเศษ บรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ จำนวน 16 เรื่อง.....● และนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ รวม 218 เรื่อง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยได้โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย.....● ภายใต้แนวคิด “ปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของการจัดการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 63 จึงได้จัดปาฐกถาพิเศษ เสวนาพิเศษ สัมมนาพิเศษ และบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง <https://annualconference.ku.ac.th> หรือสอบถามทางอีเมล KUannualconf@gmail.com.....●

นายกฯ หล้าปลื้ม

“พาณิชย์”ขายข้าวอินทรีย์เยอรมนี-อิตาลี คว่าออเดอร์166ล้าน-ผู้นำเข้าสนซื้อเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมการค้าต่างประเทศ จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยใน เยอรมนีและอิตาลี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนำวิสาหกิจชุมชนและ SME เข้าร่วมงาน BIOFACH 2025 ขายได้กว่า 166 ล้าน จัดรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ที่ร้าน Thai SELECT ลือ อินฟลูเอนเซอร์ ช่วยโปรโมตเพียง ส่วน การพบผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ได้ผลักดันนำเข้าข้าวไทยเพิ่ม และมีการตอบรับที่ดี

นางอารดา เพ็งหงอน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ผลการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ.2568 ที่ผ่านมามี การจัดกิจกรรมขยายตลาดข้าวไทยในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยการ นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและบริษัท SME จำนวน 5 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIOFACH 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ.2568 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ นานาชาติชั้นนำที่รวบรวม ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมจากอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ ทั่วโลก สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น และมียอดคำสั่งซื้อกว่า 166 ล้านบาท

ส่วนการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ไทย “Healthy Rice by Thai Organic Rice” ที่จัดขึ้นร่วมกับร้านออร์โอดี เป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในเมืองวีรสบาเดิน เยอรมนี มีผู้นำเข้ารายสำคัญ ลือมวอลซัน และอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ราย สามารถช่วยส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ไทยและสร้างการรับรู้ในตลาดเยอรมนีและยุโรปได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่ง-ปลีก ในเยอรมนี

ได้แก่ Tran Soan Wiesbaden Asia Markt, Denrs Biomarkt และ Go Asia และที่อิตาลี ได้แก่ Uniontrade S.P.A., CPF Europe S.A. Filiale Italiana, Tang Food Market และ Kathey โดยได้ผลักดันให้นำเข้าข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศว่าข้าวหอมมะลิที่ได้รับตราดังกล่าวมีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ไทยกำหนด รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนและทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดข้าว แนวโน้มและความนิยมบริโภคข้าวไทยในยุโรปรวมถึงโอกาสในการส่งออกข้าวไทยในอนาคต

สำหรับการพบปะหารือกับบริษัท Bioagricert Srl Unipersonale ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดโบโลญญา อิตาลี และมีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน เม็กซิโก อินเดีย เกาหลีใต้ รวมถึงไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดที่นำเข้ามายังสหภาพยุโรป จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานออร์แกนิกของ EU หรือเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU เช่น USDA และ NOP เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทุกชิ้นต้องตรงตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมาจากแหล่งใด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2568 ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ต้องปรับตัวตามกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว โดยบริษัทแจ้งว่ายินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยในการช่วยผลักดันการรับรองสินค้าข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยในอนาคตต่อไป.

ชวนนาบุกพณ.ร้องประกันรายได้

พิชัยชี้ช่วย26ก.พ. เพิ่มให้1.5พัน/ตัน อ้อยจุนรัฐบาลทิ้ง

มีอบชานา บุกพณฯ ชี้ ร้องประกันรายได้ “พิชัย” ยันรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เตรียมชง นบข. วันที่ 26 ก.พ.นี้ เกษตรกรได้เงินเพิ่มแน่ ♦ *อ่านต่อหน้า 14*

ชานา □ *ต่อจากหน้า 1*
ตันละ 1,000-1,500 บาท ส่วนการชดเชยรายได้ หรือประกันรายได้ ทำไม่ได้ เหตุขาดมติ ครม. สำหรับข้อเสนอองคมา เยียวยาพื้นที่รับน้ำต้องรอนุ นบข.ด้านการผลิตพิจารณาจะให้หรือไม่ ชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์-พิษณุโลก-พิจิตร ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่า

ไวยรัฐบาลไม่มีความจริงใจแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สัญญาจะจ่ายตันละ 120 บาท แต่กลับเบี้ยว ชูถ้ายังไม่มีข่าวดีจะยกพลเข้ากรุงเทพฯ บุกกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังจากหลายจังหวัดของภาคกลาง ได้เดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทวงถามมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำ โดยไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ อนุ นบข.ด้านการตลาดมีมติออกมา มาตรการ โดยขอให้ประกันราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ที่ตันละ 11,000 บาท และชดเชยให้กับชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาจะยกระดับเอาข้าวไปโปรยที่



▲ ช่วยชาวนา...นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เจรจากกับกลุ่มเกษตรกรที่บุกกระทรวงพาณิชย์ขอให้ประกันราคาข้าวและประกันรายได้ ยันจะเพิ่มราคาข้าวให้ตันละ 1,000-1,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.เป็นต้นไป

สนามบิน และไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และกำลังดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งได้ข้อสรุปแล้ว จะดำเนิน 8 มาตรการ โดยมาตรการหลัก จะช่วยให้ชาวนาได้เงินเพิ่มต้นละ 1,000-1,500 บาท คือ การเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเอง จะได้ต้นละ 1,500 บาท และ 1,000 บาท หากฝากเก็บไว้กับสหกรณ์ เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ซึ่งวันที่ 28 ก.พ. นี้ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

ส่วนอีก 2 มาตรการ จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี 8% ต้องเก็บสต็อกไว้ 2-6 เดือน เป้าหมาย 2 ล้านตัน และเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 500 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน รวมทั้งจะมีมาตรการเสริมอื่น ๆ เช่น การกระตุ้นการบริโภคข้าว ผลิตข้าวถุงราคาประหยัดขายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด เร่งรัดผลักดันการส่งออกข้าว และการหาตลาดข้าว เช่น การผลักดันให้จีนซื้อข้าวที่จู่จี้ที่ค้างอยู่ 2.8 แสนตัน และการผลักดันส่งออกไปยังแอฟริกาใต้ จะมีการเจรจาในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้

สำหรับเรื่องเงินชดเชยรายได้ หรือการประกันรายได้ตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรยืนยันว่า ทำไม่ได้ เพราะขัดกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 และมติ นบข. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 ที่กำหนดว่าในการจัดทำมาตรการ โครงการ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชย หรือประกันราคาลดต่ำกว่าเกษตรกรโดยตรงแก่เกษตรกร

นายวิฑูรย์ มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาปร้อยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะปกติจะมีมาตรการช่วยเหลือเฉพาะข้าวนาปี โดยมาตรการที่ออกมา หากข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาตลาดอยู่ที่ 8,500 บาทต่อตัน เกษตรกรจะได้เงินเพิ่ม 1,000 บาทหากนำไปฝากไว้ที่สหกรณ์ และกำลังจะดูว่าจะเพิ่มที่ฝากอื่น ๆ อีก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร แต่ถ้าฝากไว้ที่ยุ้งฉางตัวเอง จะได้เพิ่ม 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,500-10,000 บาท แล้วแต่ว่าฝากไว้กับใคร ส่วนมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และกระตุ้นให้มีการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น และการเปิดจุดรับซื้อ ที่ให้ซื้อในราคานาตลาดอีก 300 บาทต่อตัน จะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้มาตรการในส่วนกระทรวงพาณิชย์ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดไปแล้ว ส่วนข้อเสนองานของเกษตรกร เช่น การงดเผาตอซังฟางข้าว และการเยียวยากรณีเป็นพื้นที่รับน้ำ ต้องรอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ จะพิจารณาในช่วงเช้าวันที่ 28 ก.พ.2568 ต้องรอดูว่าจะมีมาตรการแบบไหน อย่างไร ถ้าได้ข้อสรุป ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุม นบข. ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน และเมื่อ นบข.อนุมัติก็จะเสนอ ครม. วันที่ 4 มี.ค. 2568 และดำเนินมาตรการทุกมาตรการได้ทันที

ทางด้านที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จ.บุรีรัมย์ กว่า 100 คน นำโดยนายศรี โสภานายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ผ่านผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เพื่อต้องการให้รัฐบาลนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเข้า ครม.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย กรณีรัฐบาลพยายาม

เพิกเฉยการจ่ายเงินชดเชยไม่เผาอ้อยต้นละ 120 บาท จากนั้นได้มีนายเกรียงศักดิ์ สมจิต รอง ผวจ.บุรีรัมย์ และนายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นตัวแทนมารับหนังสือกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

ขณะที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย พิษณุโลก-พิจิตร นำโดยนายเสกสรร กล้ายทำโรง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร 60 คน เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5

นายเสกสรร กล่าวว่า เราพยายามทำตามนโยบายของภาครัฐแล้ว ซึ่งปัจจุบันโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 94 เปอร์เซ็นต์เป็นอ้อยเผา และมีอ้อยตัดสด แค่ 8% ซึ่งสมาชิกเกษตรกรไร่อ้อยเรา 8,000 ราย ได้สนองนโยบายขอให้ภาครัฐเห็นใจชาวไร่อ้อยด้วยการตัดอ้อยสดมีต้นทุนสูงตอนนี้ราคาอ้อยอยู่ที่ต้นละ 1,100 บาทเศษ ๆ จากปีที่ผ่านมามีอ้อยยังราคาต้นละ 1,450 บาท แต่ปีนี้ราคาอ้อยตกต่ำ ทำให้ต้นทุนเราสูงมากขึ้น จึงมาร้องทุกข์กับทางผู้ว่าฯพิษณุโลก เพื่อให้ท่านไปพูดในรัฐสภาว่าเกษตรกรเดือดร้อนอย่างไร จะดูอีกช่วงเวลาหนึ่งถ้าภาครัฐไม่ยับยั้งหรือไม่มีข่าวดี ๆ ให้กับชาวไร่อ้อย พวกเราก็จะขอเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม.